

THÁI THỤY

# Bảo đảm an toàn nuôi trồng thủy sản mùa mưa bão



Hộ nuôi tôm công nghiệp tại xã Thái Thượng (Thái Thụy) chăm sóc và bảo vệ tôm nuôi.

Nuôi trồng thủy sản (NTTS) được coi là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế biển của huyện Thái Thụy. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn sản xuất, phòng tránh thiệt hại cho các hộ NTTS luôn được các cấp, ngành trong huyện đặc biệt quan tâm khi bước vào mùa mưa bão.

Ông Vũ Văn Cửa, thôn Bạch Đằng, xã Thái Thượng hiện có 3,5ha nuôi tôm thẻ chân trắng. Để bảo vệ diện tích tôm nuôi, trước những ảnh hưởng của môi trường, 5 năm gần đây, ông đã đầu

tư hàng tỷ đồng để xây dựng ao nuôi kiên cố, lắp đặt các máy móc, thiết bị để chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Nhờ vậy, tôm vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện nền nhiệt độ thấp, mưa nhiều. Ông Vũ Văn Cửa cho biết: Mặc dù những năm gần đây những diện tích nuôi tôm công nghiệp cho sản lượng khá cao song tôi cũng như nhiều hộ nuôi khác vẫn thấp thòm lo âu mỗi mùa mưa bão bởi nguy cơ nước dâng cao tràn vào ao đầm gây thất thoát thủy sản, hay khi thời tiết

mưa nhiều làm thay đổi đột ngột của môi trường ao nuôi gây hại cho tôm, cá. Do vậy, ngay trước mỗi mùa mưa bão, tôi đã chủ động tháo dỡ bạt bóng che phủ cho ao nuôi để tránh gió lùa gây tốc bạt che, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để tiến hành thu hoạch tôm khi đạt kích cỡ thương phẩm, đồng thời có biện pháp bảo vệ tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ nuôi trồng. Ngoài ra, trong mùa mưa bão thời tiết thay đổi một loạt tác động mạnh đến môi trường ao nuôi, dễ khiến

cho tôm nuôi yếu, mắc bệnh và chết. Vì thế, để hạn chế thiệt hại, tôi thường xuyên theo dõi sự thay đổi môi trường nước trong ao để điều chỉnh kịp thời bằng hóa chất, vôi bột, chế phẩm sinh học.

Xã ven biển Thái Thượng hiện có gần 250ha NTTS nước lợ nằm ngoài đê biển, trong đó có hơn 30ha nuôi tôm công nghiệp hàng năm chịu tác động trực tiếp của các cơn bão. Toàn bộ diện tích NTTS ngoài đê biển của xã được phòng hộ bởi 4km đê bao nhưng hiện nay đê đã xuống cấp và quá thấp so với đê biển nên không thể ngăn được nước dâng mỗi khi có bão đổ bộ vào. Ngoài ra, hệ thống cống tiêu thoát nước và kênh dẫn nước trong khu NTTS nhiều năm không được nạo vét, bồi lắng, đặc biệt tại cống số 1 và số 4 cấp thoát nước cho khu nuôi trồng mặc dù đã được tu sửa xong do xây dựng đã lâu, địa chất yếu dẫn đến hỏng hóc khi có thiên tai. Điều này đang gây ra nhiều khó khăn trong việc bảo đảm an toàn vùng NTTS của địa phương trước những tác động của mưa bão. Ông Phạm Đức Thiết, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bước vào mùa mưa bão, xã đã đôn đốc, hướng dẫn các hộ

NTTS thường xuyên kiểm tra ao đầm, tu sửa những nơi xung yếu bảo đảm vững chắc; chuẩn bị sẵn sàng máy móc, thiết bị, hóa chất như máy bơm, máy sục tạo ô xy... để sử dụng khi cần thiết nhằm bảo đảm giá trị kinh tế, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mưa lớn gây ra. Khuyến cáo các hộ nuôi trồng tiến hành thu hoạch thủy sản đạt kích cỡ trước khi xảy ra mưa bão. Về lâu dài, để bảo đảm an toàn cho vùng NTTS, địa phương cũng đề nghị cấp trên đầu tư cải tạo, nâng cấp 4km đê bao và hệ thống cống, kênh dẫn nước vùng NTTS để người dân yên tâm và mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích nuôi trồng.

Toàn huyện Thái Thụy hiện có 4.270ha NTTS, trong đó: nuôi nước mặn (ngao) 1.315ha, nuôi nước ngọt 1.570ha. Những tháng đầu năm, nhờ thực hiện tốt công tác cải tạo ao đầm, bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy hải sản, nhất là xử lý kịp thời dịch bệnh đốm trắng trên tôm nước lợ đã góp phần đưa lĩnh vực NTTS của huyện đạt được kết quả tích cực. Tổng sản lượng NTTS của huyện trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 28.000 tấn, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt trên 50% kế hoạch năm; trong đó, sản lượng NTTS nước lợ đạt gần 26.000 tấn, NTTS nước ngọt đạt hơn 2.300 tấn. Ông Lê Văn Hoàn, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay đang trong mùa mưa bão, thời tiết, nhiệt độ thay đổi tạo điều kiện cho dịch bệnh phát tán, lây lan, ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển

của thủy sản. Ngoài ra, mưa bão còn gây nguy cơ tràn bờ, thất thoát thủy sản, do đó để tránh thiệt hại, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương, các HTX NTTS trên địa bàn tích cực đôn đốc, hướng dẫn các hộ nuôi trồng chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ thủy sản. Theo đó, đôn đốc các hộ nuôi tiến hành thu hoạch đối tượng nuôi thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm nhằm tránh rủi ro, thất thoát; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp chủ động phòng tránh. Ngoài ra, UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những điểm có nguy cơ ngập úng cao, hướng dẫn các hộ NTTS thực hiện các biện pháp tiêu úng, xử lý môi trường nước, kỹ thuật chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau mưa lớn xảy ra. Đối với những vùng NTTS ngoài đê dễ bị ảnh hưởng của nước thủy triều dâng khuyến cáo các hộ có biện pháp bảo vệ như tôn cao bờ, tu sửa cống đầu mối, nạo vét kênh mương chính, mương nhánh dẫn nước vào ao nuôi; nếu chưa kịp xử lý thì nên di chuyển thủy sản chưa đạt kích cỡ thương phẩm vào ao nuôi phía trong có bờ cao hơn đỉnh triều trong nhiều năm. Đối với diện tích nuôi ngao ngoài bãi triều, hướng dẫn người dân tiến hành tu sửa chân vây, chòi canh, vệ sinh và san phẳng bãi nuôi; sau bão cần hạn chế nhân lực đi vào, san thưa những chỗ ngao bị dón để ngao phát triển bình thường...

TRẦN TUẤN

## Phòng, chống mưa bão cho đối tượng nuôi thủy sản

- Đối với khu vực nuôi tôm, cá**  
Nếu có điều kiện cần chằng lưới bốn xung quanh ao, gìm chân lưới chắc chắn để tránh hiện tượng nước tràn bờ tôm, cá thoát ra ngoài. Sử dụng vôi bột rắc xung quanh bờ ao, chủ động chuẩn bị máy phát điện để đề phòng hiện tượng mất điện.  
Trong ao nuôi nước mặn, lợ nước ao nuôi dễ bị phân tầng trên ngọt dưới mặn, xảy ra tình trạng thiếu ô xy tầng đáy, cần sử dụng quạt nước, sục khí hoặc máy bơm, bơm đảo nước trong ao để chống sự phân tầng của nước, tầng cường ô xy. Chủ động tháo nước tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa có trong ao. Khi mưa dầm, nâng bạt lên, các chất hữu cơ phân hủy nhanh tạo ra các khí độc trong ao làm tôm, cá dễ bị ngộ độc, người nuôi cần sử dụng hóa chất để giải phóng khí độc ra khỏi ao.  
Trong thời gian xử lý hóa chất, người nuôi nên sử dụng máy quạt nước, sục khí để tăng cường ô xy hòa tan trong nước, chủ động có sẵn OXYTAZEN dạng hạt hoặc dạng nước để đề phòng tình trạng thiếu ô xy cục bộ xảy ra.  
Trong những ngày mưa bão và sau mưa thời tiết chưa ổn định người nuôi không nên cho tôm ăn tươi sống (don đất, ốc...), nhất là với các ao nuôi tôm sú dễ gây ra tình trạng ô nhiễm nước ao nuôi.  
Đối với các ao nuôi cá biển thường sử dụng thức ăn tươi sống, trong những ngày mưa nên hạn chế thức ăn tươi sống, vệ sinh khu vực cho cá ăn, phối trộn thuốc phòng bệnh tiên đặc với lượng 0,25g thuốc/1kg cá để phòng mọi số loại bệnh thường gặp ở các loài cá nuôi.  
Dùng thuốc Vikato rải trực tiếp xuống ao với lượng từ 400 - 500g/1000m<sup>2</sup> để tiêu độc khử trùng và phòng bệnh ngoại ký sinh trùng cho ao nuôi cá.  
Vệ sinh ao, vớt lá cây và rác thải khác ra khỏi ao nuôi.
- Đối với khu vực nuôi ngao ngoài bãi triều**  
Người nuôi cần đề phòng hiện tượng ngọt hóa của môi trường nuôi ngao do lượng nước mưa tích tụ và lượng nước mưa tiêu úng từ nội đồng đổ ra. Với những bãi ngao đạt kích cỡ thương phẩm nên tiến hành thu hoạch ngay để tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.  
Kiểm tra vây lưới, kịp thời san ngao khi có hiện tượng dạt vào chân vây, thực hiện tốt việc khai thông các vùng nước đọng, tránh hiện tượng ứ đọng nước ngọt chảy bộ kéo dài làm chết ngao nuôi.
- Đối với khu vực nuôi cá lồng**  
Kiểm tra gia cố dây neo, phao năng, lồng bè, nếu có điều kiện di chuyển lồng bè đến khu vực an toàn.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

# Tăng cường quản lý thị trường kinh doanh vật tư nông nghiệp



Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh phân bón tại Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Huy Lan (thành phố Thái Bình).

Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh đã nỗ lực thực hiện các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, trang bị kiến thức pháp luật cho người kinh doanh, người sử dụng và chủ động các biện pháp kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN).

Gieo trồng 1,4 mẫu lúa và rau màu, lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bà Vũ Thị Hiền, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) sử dụng khá lớn để bảo đảm năng suất, chất lượng nông sản. Bà Hiền cho biết: Nông dân chúng tôi rất khó nhận biết phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng khi chưa sử dụng. Do đó, tôi chọn mua tại HTX để yên tâm về chất lượng, giá cả.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; trên 800 tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; một nhà máy sản xuất chai đóng gói thuốc BVTV; 5 đơn vị sản xuất phân bón;

trên 2.100 tổ chức, cá nhân, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV; 6 công ty sản xuất giống cây trồng; trên 580 tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng. Năm 2022 và đầu năm 2023, ngành nông nghiệp đã thực hiện 3 cuộc thanh tra chuyên ngành, 5 cuộc kiểm tra với 196 đối tượng. Thực tế cho thấy, các đợt kiểm tra của lực lượng chức năng đã góp phần chấn chỉnh việc kinh doanh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân. Là nhà phân phối của nhiều công ty phân bón cung cấp cho các đại lý trên địa bàn tỉnh gần 2.000 tấn phân bón mỗi năm, ông Phạm Quang Huy, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Huy Lan, có trụ sở tại đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết: Chúng tôi kinh doanh các loại phân bón có thương hiệu lớn đồng thời luôn nhập hàng đảo hàng, hàng nhập trước sẽ xuất cho các đại lý trước. Về bảo quản, chúng tôi thực hiện đúng theo quy định của nhà sản xuất, không xếp

quá 20 bao/hàng, kê xếp cách tường; kho của công ty xây dựng cao ráo, khang trang để bảo đảm cung cấp cho khách hàng sản phẩm phân bón chất lượng tốt nhất.

Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh VTNN vẫn còn một số hạn chế. Năm 2022, qua thanh tra, kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hiện 41 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu ở kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y chưa phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố, áp dụng; vi phạm điều kiện kinh doanh VTNN; không thực hiện kê khai trong chăn nuôi theo quy định.

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đang bước vào cao điểm phòng, trừ sâu bệnh, chăm sóc lúa mùa. Do đó, nhu cầu về phân bón, thuốc BVTV là rất lớn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh VTNN

tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn 3 huyện Kiến Xương, Thái Thụy, Tiền Hải. Ông Nguyễn Văn Đích, thanh tra viên Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Trong đợt này, chúng tôi tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về kinh doanh VTNN bao gồm kiểm tra về thủ tục kinh doanh, bảo đảm các điều kiện đối với việc kinh doanh hàng hóa có điều kiện, chất lượng hàng hóa, đồng thời tiến hành lấy mẫu gửi thí nghiệm chất lượng với một số sản phẩm như phân bón, thuốc thú y... Tuy nhiên, khó khăn trong công tác quản lý thị trường VTNN, đặc biệt việc kinh doanh thuốc BVTV là các điểm kinh doanh mang tính thời vụ, nhỏ lẻ, rải rác và thường gắn với các chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước. Để công tác thanh tra, kiểm tra VTNN ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, thời gian tới, tôi đề nghị tăng cường công tác quản lý ở cơ sở, đặc biệt nâng cao vai trò của UBND cấp xã; đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra năm 2022.

Việc thanh tra, kiểm tra VTNN không chỉ của riêng ngành nông nghiệp mà cần sự vào cuộc quyết liệt, chủ động, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc giám sát hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng, đại lý trên địa bàn. Quản lý tốt thị trường VTNN góp phần quan trọng để bảo đảm sự phát triển của ngành nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững.

NGÂN HUỖN

# AN ẤP Trồng ổi cho giá trị kinh tế cao

Xã An Ấp có diện tích trồng cây màu, cây ăn quả lớn của huyện Quỳnh Phụ. Vài năm trở lại đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, một số cây màu, cây ăn quả năng suất thấp dần được thay thế bằng những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, trong đó cây ổi vươn lên thành cây chủ lực. Gần 10 năm trước, gia đình chị Phạm Thị Ngân, thôn Thượng Phúc, xã An Ấp tích tụ hơn 1,3 mẫu ruộng để trồng lúa và một số loại cây ăn quả như táo, mít, chuối... song hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Năm 2016, qua bạn bè giới thiệu về giống ổi là Đài Loan, chị đã tìm hiểu và đưa về đóng đất của xã trồng thử. Từ vài chục gốc ổi ban đầu, sau hơn 1 năm chăm sóc với chất đất giàu dinh dưỡng, cây ổi phát triển nhanh, quả to, chất lượng ngon, đến nay vườn ổi nhà chị có khoảng 460 gốc cho giá trị kinh tế cao. Chia sẻ về kinh nghiệm trồng ổi, chị Ngân cho biết: Ban đầu, khi mới đưa giống ổi về Đài Loan về trồng, tôi cũng lo không biết cây có phù hợp với chất đất của địa phương. Sau một thời gian trồng, cây phát triển tốt, dễ chăm sóc. Để cây ổi cho quả to và ngon, khi cây trồng thành và ra quả, tôi tập trung bấm cắt tỉa cành, ngọn, phun trừ sâu bệnh, chủ yếu là rệp,

bón phân hữu cơ. Tuy phải dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc nhưng cây ổi lại cho hiệu quả kinh tế cao, trong bình mỗi ngày gia đình chị thu hoạch từ 40 - 50kg, vào ngày lễ, tết thu hoạch trên 1 tạ/ngày. Với giá bán buôn 10.000 đồng/kg, bán lẻ 13.000 - 15.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi năm 6 sào ổi của gia đình cho thu nhập gần 150 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với trồng lúa và một số cây ăn quả khác.

Với gia đình ông Phạm Văn Cường cùng thôn Thượng Phúc, thời gian qua, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân đã tìm những cây trồng có giá trị kinh tế cao mang về địa phương. Ông Nguyễn Văn Mừng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Làm vườn xã An Ấp cho biết: Xuất phát từ thực tế nhiều diện tích đất trồng lúa năng suất kém, chuột phá hoại, hiệu quả kinh tế thấp nên địa phương đã tìm hiểu và học hỏi một số mô hình trồng cây ăn quả ở các địa phương trong và ngoài tỉnh phù hợp với đồng

đất để chuyển mục đích sử dụng đất. Qua tham quan thực tế giống ổi của Đài Loan phù hợp đồng đất của địa phương, để chăm sóc, đặc biệt hiệu quả kinh tế cao nên đã đưa về địa phương. Quá trình chăm sóc, các hộ trồng ổi được địa phương tạo điều kiện trong việc chuyển giao kỹ thuật, tập huấn quy trình trồng trọt, cách chăm sóc từ lúc mới trồng đến khi cây ra hoa và thu hoạch. Qua các giai đoạn đều có hướng dẫn cụ thể từng đợt chăm bón cũng như phun phòng, trừ sâu bệnh. Từ một hộ trồng ổi, đến nay toàn xã có vài chục hộ, tập trung chủ yếu ở thôn Thượng Phúc. Ông trồng trên đất An Ấp khi thu hoạch ăn giòn, ngọt, có vị thơm mát, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Thời gian tới, thay vì mở rộng quy mô, địa phương sẽ duy trì diện tích hiện có, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

NGUYỄN CƯỜNG



Gia đình chị Phạm Thị Ngân, thôn Thượng Phúc, xã An Ấp trồng 6 sào ổi, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập gần 150 triệu đồng.